

บทที่ 6



สรุปการวิจัยและขอเสนอแนะ

การวิจัย เรื่องปัญหาทางจริยธรรมอัน เกี่ยวเนื่องกับการทำแท้ง คังไคกลาวมาตั้ง
แต่บทแรกจนถึงบทสุดท้ายก่อนบทนี้ มีเนื้อหาสรุปไคคัง คอไปนี้

ขอสรุป

การทำแท้ง เป็นสิ่งที่มีความในสังคมมนุษย์ตั้งแต่อารยธรรมยุคโบราณมาจนถึง อารย
ธรรมยุคปัจจุบัน แมว่าอาจจะไม่ใช่การกระทำที่แพร่หลายจน เป็นธรรมเนียมของสังคมมนุษย์
แต่ก็ เป็นการกระทำที่มีอยู่ในสังคมทั่วไป มากบางน้อยบาง / สิ่งกระตุ้นที่ทำให้การทำแท้งมี
คล้ายคลึงกันทั้งในสมัยโบราณและปัจจุบันจักใด เป็นสอง ประเภทคือสิ่งกระตุ้นจากสภาพ เศรษฐ
กิจและสิ่งกระตุ้นทางจิตวิทยาอัน เป็น เพราะอิทธิพลของระบบจริยธรรมระหว่าง เพศ วิธีการ
ในการทำแท้งก็มีแตกต่างกันออกไปมากมายหลายวิธีทั้ง แต่วิธีการหยาบๆที่ เคียงอันตราย.
อย่างยิ่งในยุคโบราณจนถึงวิธีการที่ทันสมัยด้วย เทคนิคทางการแพทย์ในปัจจุบัน

ค่านิยมของสังคมที่มีต่อการทำแท้ง อาจแตกต่างกันออกไปในแต่ละสังคมและแต่ละ
ยุคสมัย ในสมัยที่สังคมมนุษย์ยัง ล่าหัง และในสมัยของอารยธรรมที่ยังไม่มีศาสนาสำคัญๆ
เกิดขึ้นการทำแท้งยังอาจจะไม่ เป็นปัญหาทางจริยธรรมที่ซับซ้อน เทาใดนัก เพราะทัศนคติของ
บุคคลในสังคมที่มีต่อ เรื่องนี้ยังไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก อาจจะปฏิบัติไปตามธรรมเนียม
ประเพณีโดยไม่มีข้อโต้แย้ง หรือ เป็นไปตามความต้องการของแต่ละบุคคล เมื่อระบบสังคม
และโครงสร้างทางความคิดของสังคมพัฒนาขึ้น มีความซับซ้อนมากขึ้น และความคิด ความ
เชื่อทางศาสนามีอิทธิพลขึ้น สังคมมีความเห็นในเรื่องคาของชีวิตา เป็นสิ่งสำคัญมากกว่าแต่
เดิม ทำให้แนวโน้มที่จะถือว่าการทำแท้ง เป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรม หรือ เป็นบาปตาม
ความเห็นทางศาสนา

ในปัจจุบันนี้ ไม่ว่ากฎหมายของสังคมจะเข้มงวดหรืออ่อนโยนในเรื่องการทำแท้งก็ตาม การทำแท้งเป็นการกระทำที่มีอยู่ทั่วไปคอย เหตุผลต่าง ๆ กัน มีทั้งการทำแท้งที่ถูกต้องตามกฎหมายและการทำแท้งที่ลักลอบกระทำ ที่ทัศนะคติของบุคคลในสังคมที่มีต่อการทำแท้งแตกต่างกันออกไปมากทำให้มีปัญหาโต้แย้งกันใน เรื่องการทำแท้งว่า เป็นการกระทำที่สมควรหรือไม่ เป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดกันแน่ เป็นปัญหาทางจริยธรรมที่มีการโต้แย้งกันอย่างกว้างขวาง และมีขอบข่ายของปัญหากว้างขวาง เกือบพัวถึงสาขาวิชาการต่าง ๆ เช่นการแพทย์ ศาสนา กฎหมาย เศรษฐกิจ และจิตวิทยา ในเรื่องความถูกต้อง ควรไม่ควรของการทำแท้งนั้นความเห็นของบุคคลในสังคมแยกออกได้เป็นสองฝ่ายที่ตรงกันข้าม คือฝ่ายที่ถือว่าการทำแท้งเป็นการกระทำที่ผิดหรือฝ่ายอนุรักษนิยมและฝ่ายที่ถือว่าการทำแท้ง เป็นการกระทำที่ถูกหรือฝ่ายเสรีนิยม และในระหว่างสองฝ่ายนั้นคือผู้ที่ถือทัศนะอย่างกลาง ๆ ไม่เป็นอนุรักษนิยมหรือเสรีนิยมอย่างจัด

ฝ่ายอนุรักษนิยมถือว่าการทำแท้ง เป็นการกระทำที่ผิด ทัศนะทางศาสนาโดยเฉพาะ คริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกจะมีความ เห็นไปตามแนวอนุรักษนิยมในเรื่องการทำแท้งนี้ โดยเสนอข้ออ้างต่าง ๆ อันมาจากคติพื้นฐานว่าการทำแท้ง เป็นการฆาตกรรม เพราะทารกในครรภ์มีความ เป็นมนุษย์มาแต่เดิม มีสิทธิในชีวิตเท่า เทียมกับมนุษย์ทั่วไป ทารกเป็นชีวิตที่สังคมต้องมีพันธะทางจริยธรรมคอย เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไป การทำแท้งไม่ว่าในระยะใดของครรภ์ยอม เท่ากับการทำลายชีวิตมนุษย์ จึง เป็นการกระทำที่ผิด ฝ่ายเสรีนิยมซึ่งถือว่า การทำแท้ง เป็นการกระทำที่ถูกคือ เป็นทัศนะของฝ่ายที่ถือ เสรีภาพส่วนตัว เป็นใหญ่ เสนอข้ออ้าง เพื่อให้เห็นว่าการทำแท้ง เป็นการกระทำที่ถูกโดยถือคติพื้นฐานว่าทารกในครรภ์ไม่ได้ เป็นมนุษย์ หรือ เป็นมนุษย์ก็ไม่ไคมีค่าเท่า เทียมกับมนุษย์โดยทั่วไป การทำแท้งไม่ไคเป็นการทำลายมนุษย์ที่มีค่า เช่นผู้ใหญ่จึงไม่จ้คว่า เป็นการกระทำที่ผิด และยิ่งกว่านั้น สตรีเป็นผู้ที่มีสิทธิเต็มที่ในเรื่องนี้ เพราะทารกอยู่ในร่างกายมารดา การทำแท้งจึง เป็นเรื่องส่วนตัวของสตรีโดยเฉพาะ เมื่อเป็นเช่นนั้น การทำแท้งจึง เป็นสิ่งที่ถูกต้อง และเมื่อคำนึงถึงประโยชน์ที่สังคมจะไคจากการยอมรับการทำแท้งควยแล้ว การทำแท้งจึง เป็นเรื่องที่เหมาะสมกระทำเสียควยเข้าไป ฝ่ายที่ม้ทัศนะ เป็นกลาง ๆ จะไม่ถือว่าการทำแท้ง เป็นการกระทำที่ถูกหรือผิด

รวดเร็ว และความเปลี่ยนแปลงในแต่ละระยะของพัฒนาการในครรภ์ก็ต่อเนื่องกันไม่ขาดสาย
 นั้นไม่อาจเห็นได้ชัดเมื่อมองในระยะใดก็ตาม และการกำหนดเอาจุดใดจุดหนึ่ง เป็นจุดเริ่ม
 ความเป็นมนุษย์ก็ไม่อาจจะทำได้เด็ดขาดตายตัวโดยไม่อาจโต้แย้งได้ ความยุ่งยากใน
 ความหมายของความเป็นมนุษย์ก็เห็น เรื่องสำคัญที่ทำให้ไม่อาจจะตัดสินความเป็นมนุษย์ของ
 ทารกในครรภ์ใฝ่ๆ ความเป็นมนุษย์ เป็นสิ่งที่มองได้เป็นหลายนัยคืออาจจะมองในเชิง
 ปริมาตรหรือในเชิงคุณภาพ ในแง่ที่เป็นสิ่งซึ่งได้รับการถ่ายทอดสอกลีมาจากธรรมชาติ
 แด่เกิดหรือในแง่ที่เป็นผลสัมฤทธิ์ซึ่งต้องบรรลุเอาในตอนหลัง จะตัดสินความเป็นมนุษย์โดย
 โครงสร้างหรือโดยการมีบทบาท การตัดสินความเป็นมนุษย์จึง เป็นเรื่องยากควยสา เหตุอัน
 กล่าว และที่สำคัญที่สุดก็คือการตัดสินความเป็นมนุษย์ เพื่อ เป็นแนวทางในการตัดสินว่าการ
 ทำแท้ง เป็นการฆาตกรรมหรือไม่อันจะทำให้ตัดสินได้ว่าการทำแท้ง เป็นการกระทำที่ผิดหรือผิด
 นี้ไม่ได้อาศัยการตัดสินขอเท็จจริง เพื่อขอเท็จจริง แต่เป็นการตัดสินเพื่อให้ความน่ารักเป็นสิ่ง
 ที่มีค่าอันสิ่งคมของไม่ละเมิดหรือไม่ เมื่อ เป็นการตัดสินขอเท็จจริง เพื่ออนุมานไปถึงค่าอัน
 ความเห็นพ้องต้องกันว่าทารก เป็นหรือไม่ เป็นมนุษย์จึงยากที่จะมีได้ จึงดูเหมือนว่าปัญหาว่า
 ทารกในครรภ์เป็นมนุษย์หรือไม่ยังคง เป็นปัญหาที่โต้แย้งกันอยู่ต่อไป อาจสรุปความเป็น
 มนุษย์ของทารกได้แต่เพียงว่าทารกในครรภ์เป็นชีวิตมนุษย์ในความหมายทางชีววิทยา แต่เป็น
 ชีวิตที่ยังไม่ปรากฏคุณภาพความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์เต็มที่ ทารกในครรภ์ยังมีพัฒนาการ
 ไปมากเท่าไรก็จะมีคุณภาพของความเป็นมนุษย์เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น

เมื่อยังไม่อาจตัดสินปัญหาในเรื่องสถานภาพของทารกในครรภ์ได้อย่างเด็ดขาด
 ก็ไม่ควรที่จะถือว่าการทำแท้ง เป็นสิ่งที่ผิด หรือถูกในทุกกรณีอย่าง เป็นสากลและโดยไม่มี
 เงื่อนไข เป็น เรื่องที่ เป็นไปไม่ได้ที่จะถือว่าการทำแท้ง เป็นสิ่งที่ถูกในทุกกรณี เพราะอย่าง
 น้อยที่สุดทารกในครรภ์นั้นก็เป็นชีวิตในความหมายทางชีววิทยาแล้ว และก็มีศักยภาพที่จะพัฒนา
 ต่อไป เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ควยคุณภาพได้ และก็ไม่ควรที่จะถือว่าการทำแท้ง เป็นการกระทำที่
 ผิดในทุกกรณีควย เพราะจะ เป็นการสรุปที่คับแคบเกินไป : สถานการณ์และสิ่งกระทบ
 อันนำไปสู่การทำแท้งมีแตกต่างกันออกไปไ้มากมาย เหตุผลที่ทำให้สตรีตัดสินใจทำแท้ง
 นั้นก็เป็น เหตุผลที่มีความรุนแรงแตกต่างกัน ในเรื่องความผิดของการทำแท้งนี้ควรที่จะ
 ถือไว้ก่อนได้แต่เพียงว่าการทำแท้งน่าจะเป็นการกระทำที่ผิดมากกว่าถูก เพราะอย่างน้อย

ที่สุดทารกในครรภ์ก็เป็นชีวิต แมวเป็นชีวิตที่ยังอยู่ในระหว่างพัฒนาการขั้นต้นซึ่งยังไม่อาจสรุปได้ว่าจะมีค่าเท่าเทียมกับมนุษย์โดยทั่วไปหรือไม่ การถือไวกองน่าเป็นสิ่งผิดหรือถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดเป็นเบื้องต้น (prima facie wrong) หมายถึงว่าอาจจะพิจารณาเป็นอย่างอื่นได้ นั่นคือ เป็นสิ่งที่ผิด แต่อาจจะเป็นที่ยอมรับได้ในทางจริยธรรมหรือถูกใจเมื่อทำควย เหตุผลที่ไม่น่าหนักหนอ การทำแห่งจึงควรจะได้รับพิจารณาว่าเป็นการกระทำผิดหรือผิดเป็นกรณีเฉพาะไป โดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากบริบทของการกระทำนั้นๆ คือ สิ่งกระตุ้นนำไปสู่การกระทำ สถานการณ์ และผลที่เสียที่จะมีขึ้น โดยยึดหลักกว้างๆ ว่างว่าการทำแห่ง เป็นสิ่งที่ จะยอมรับได้ในทางจริยธรรมก็ต่อเมื่อหากไม่คัดค้านใจทำแห่งใน

สถานการณ์นั้นๆแล้วจะมีผลเสียหายต่อชีวิตและความอวยโรค ตลอดจนสิทธิและ เสรีภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างร้ายแรง และในการพิจารณาที่คัดค้านนี้ วิจารณ์ญาณและมโนธรรมส่วนบุคคลย่อมต้องมีบทบาทประกอบควย เป็นอย่างมาก

ขอเสนอแนะ

ปัญหาทางจริยธรรมของการทำแห่งก็มีลักษณะ เป็น เช่นเดียวกับปัญหาจริยธรรมสำคัญๆที่เกิดขึ้นในสังคมโดยทั่วไป นั่นคือ ยากที่จะหาข้อสรุปที่คัดค้านที่แน่นอน เกิดขาดใจอย่างเต็มที่ การพิจารณาปัญหาขัดแย้งควยที่สนะที่เป็นกลางและควยใจที่เป็นธรรมเพื่อหาทางประนีประนอมความเห็นที่รุนแรงจัดของ แต่ละฝ่ายให้ได้ เป็นที่สนะที่เป็นกลางๆ เท่านั้นจึงจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด ผลสรุปของการวิจัยนี้ เป็นการชี้ให้เห็นประเด็นที่เป็นแกนกลางของปัญหาขัดแย้งในเรื่องความถูกต้องของการทำแห่งคือความเป็นมนุษย์ของทารกในครรภ์อัน เป็นแนวทางในการที่จะคัดค้านปัญหาเรื่องนี้ แต่ก็ไม่อาจจะให้ข้อคัดค้านที่ เกิดขาดตายตัวของประเด็นปัญหา เรื่องความเป็นมนุษย์ของทารกในครรภ์ได้ ประเด็นนี้จึงยังเป็น เรื่องที่เข็งสนใจใคร่รู้ในปัญหาทางจริยธรรมของการทำแห่งควรจะต้องศึกษาวิเคราะห์ต่อไป และในเรื่องที่ว่าควรจะต้องคัดค้านว่าการทำแห่ง เป็นการกระทำที่ผิดหรือผิดนั้นผลสรุปของการวิจัยนี้ก็ไม่ได้ให้ข้อยุติโดยสิ้นเชิง แต่ออกมาในรูปของที่สนะหนึ่งที่พยายามจะประนีประนอมความขัดแย้งทางจริยธรรมในเรื่องความถูกต้องของการทำแห่ง เท่านั้น การวิเคราะห์วิจัยต่อไปในปัญหานี้จึง เป็น เรื่องที่ควรจะทำต่อไป ในปัญหาขัดแย้งทางจริยธรรม

เรื่องหนึ่ง นั่น แนวทางที่จะพิจารณาคัดสินยอมไม่ได้มีอยู่แค่แนวเดียว

หากผลสรุปส่วนหนึ่งของการวิจัยที่ว่า การทำแท้ง เป็นสิ่งที่มีโอกาสจะเป็นสิ่งที่ผิดมากกว่าถูกนั้น เป็นที่ยอมรับได้ ในการปฏิบัติกันจริงๆ ในสังคม ควรจะถือเอาการทำแท้ง เป็นมาตรการสุดท้ายที่จะใช้แก้ปัญหาสังคม ซึ่งอาจแก้ไขด้วยการทำแท้ง และหากว่าทางเลือกสุดท้ายที่จะแก้ปัญหาได้นั้นคือการทำแท้งแล้ว ควรจะทำแท้งเสียในระยะที่ทารกในครรภ์ยังอยู่ในระยะแรกของพัฒนาการ เพราะทารกยังมีพัฒนาการไปมากเท่าไร ความเป็นมนุษย์ของทารกก็ยิ่งมีมากขึ้น เท่านั้นในคุณภาพของชีวิต และการทำแท้งในกรณีที่ทารกมีพัฒนาการสูงแล้ว ย่อมเป็นที่ขาดความรู้สึกของผู้ที่ไม่เห็นด้วยมากกว่าการทำแท้ง เมื่อทารกในครรภ์ยังอยู่ในพัฒนาการขั้นต่ำ